



Xây Dựng Bảo Tháp Tara tại Khu “Hư không Mộ viên” Tu viện Gar Tây Tạng

Theo lời chia sẻ của Khenpo Samdup:

Vào khoảng đầu năm nay, sau khi mẹ tôi *Tsundu Wangmo* qua đời, Tôn sư Garchen Rinpoche đã nhiệt thành giảng giải về tầm quan trọng của Nghĩa Trang Gar, một khu mộ viên mang đầy ân phước. Ngài đã giải thích về sự ra đời của khu mộ viên này như sau:

Việc xây dựng một khu thánh địa thấm đẫm ân phước, một mạn-đà-la nơi mọi người có thể đưa người mất tới để tiến hành tuần táng là rất cần thiết. Sau khi ra khỏi lao tù, Thầy đã có duyên được nhận nhiều Pháp bảo xá lợi đặc biệt¹. Bởi các xá lợi này mang theo vô biên ân phước, Nghĩa Trang Gar là một mạn-đà-la với những biểu tượng của Kim Cang Du Già Thánh

¹ Các xá lợi này sẽ được trích xuất và sẽ được đặt trong Bảo tháp.

Tôn sư Garchen Rinpoche giảng về lịch sử và hồng ân của Bảo tháp Tara như sau:

Bảo tháp này rất đặc biệt. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, xá lợi của Ngài đã được chia đều cho tám nước. Để biểu tượng cho điều này. Ta xây tám Bảo tháp, và tám Bảo tháp này đều nằm trong Bảo tháp Tara. Nên Bảo tháp Tara mang những hồng ân và Pháp bảo tượng trưng cho cả tám Bảo tháp. Bảy vị Phật cùng ngự trên phần đỉnh của cột trụ tại trung tâm Bảo tháp cùng với mẹ Tara. Bảo tháp này rất lợi lạc vì khi các đệ tử đến đây, họ có thể thiền định và thực hành, vì Bảo tháp cũng là một chánh điện. Tất cả cúng phẩm đã có sẵn trong Bảo tháp. Tất cả tài liệu giáo lý cho những ai muốn tu tập tâm cũng đã có sẵn,... Tại đây, mọi người đều có thể bước vào, ngồi xuống, đọc các giáo lý chuyển tâm này và thiền định, tu hành. Tất cả đã có sẵn tại Bảo tháp...

~ Tôn sư Garchen Rinpoche



nữ, tượng trưng cho tự tánh cam lồ thanh tịnh vô niệm của vạn pháp, của thịt và xương. Đưa người mất đến đây cũng giống như đang dâng hiến một Pháp tiệc Tsok đến chư Dakini. Tất cả cúng phẩm được chuyển hoá, nhận thức bất tịnh chuyển thành nhận thức thanh tịnh, thành cam lồ, thành trí tuệ. Phiền não chuyển hoá thành Bồ Đề. Nên tầm quan trọng của khu Nghĩa trang Gar là rất lớn, vì nơi đây khiến những sự cúng dường thâm sâu và chuyển hoá hi hữu ấy được thành tựu.

~ Tôn sư Garchen Rinpoche



Tôn sư Garchen Rinpoche đã chia sẻ với Khenpo Samdup nhiều lần về ý định của mình, đó là xây thêm một Bảo tháp Tara giống như Bảo tháp hiện có tại Phật học Viện Garchen ở Arizona, nước Mỹ. Bằng cách xây thêm một Bảo tháp Tara tại Nghĩa trang Gar, đại dương hồng ân gia hộ miên trường của Tôn sư sẽ mang đến lợi lạc lớn, kết nối toàn bộ Pháp giới thành một Mạn-đà-la nhất như.